



ที่ ศก ๕๑๐๐๘/๕๒๒๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ ๓ ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน
เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๓๗ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด

๒.แบบขอมัติหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นเป็นวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีที่มีผลการ
ประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)ไม่ผ่านการประเมินฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้โรงเรียนแจ้ง
ข้าราชการครู เพื่อทราบผลการประเมินฯ พร้อมทั้งดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” และเป็นผู้ที่ผ่านการ
พัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้วนั้น ขอให้ส่งสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเร็ว เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การ
การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” แต่ไม่ผ่านการ
พัฒนา หรือผลการพัฒนาครบอายุ ๕ ปีก่อนวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับ
วิทยฐานะที่เสนอขอรับการประเมินได้จนกว่าจะผ่านการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อผ่านการ
พัฒนา ดังกล่าวแล้ว ให้ส่งสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านการ
บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้จะได้รับแต่งตั้งให้ได้รับ
วิทยฐานะตามมติดังกล่าว มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา

๓. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมิน “ปรับปรุง” ให้แจ้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบลำดับต่อไป

๔. กรณีข้าราชการ...

๔. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” แจ้งให้ข้าราชการครูทราบผลการประเมิน สำหรับสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าวในภายหลัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ได้ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการครูที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ แล้วไม่ผ่านการประเมิน หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมินผลงานตามเกณฑ์เยี่ยมยา ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรองตามแบบขอรับการประเมินฯ แล้วนำส่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการประเมิน เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/ว ๕๑๓๙

กองการศึกษาศรีสะเกษ
ที่ 11279
วันที่ 25 ต.ค. 2562
เลขที่ 1430
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองการศึกษาศรีสะเกษ
ที่ 3540
วันที่ 25 ต.ค. 2562
เลขที่ 11.14

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอโนนคูณ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มีผลการประเมิน “ผ่าน” จำนวน ๑๐ ราย “ไม่ผ่าน” จำนวน ๔๗ ราย และ “ปรับปรุง” จำนวน ๑๗ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พนาภิจสุวรรณ)
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๕๖๔-๔๔๔๗

ส่งไปให้
 ผอ.กลุ่ม
 นายก อบจ.
 นายก อบต.
 นายก อบก.
 นายก อบป.
 นายก อบผ.
นาย.....
นาง.....
นาย.....



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๑

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑,

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา (ครุ/ก.ก.๒๕)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑,

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแล้ว นำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “ผ่าน” ให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้วให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามติดังกล่าว

หากยังไม่ผ่านการพัฒนา หรือผ่านการพัฒนา หลังจากวันที่นำส่งผลงาน (๖ กันยายน ๒๕๖๑) หรือผลการพัฒนา มีอายุครบตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ก่อนวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ จะไม่สามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนา แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

/กรณี...

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินผลงาน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสายงาน ไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัว แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ปรับปรุง” ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการต่อไป โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

๓. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะส่ง ข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าวใน ภายหลัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ ติดต่อขอรับข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนสู่ วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมิน ผลงานตามเกณฑ์เชี่ยวชาญ ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ ผลการประเมิน แล้วรายงานต่อสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้รับแบบคำขอรับการประเมิน เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)	น.ส. คำทิพย์ ทาวรรณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๒	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)	นาย วิชัย ทัดเทียม	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน /
๓	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๕ ชุมชนหนองยางหนองม่วง	นาง สมพิศ สังข์สุวรรณ	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๔	ทม.ศรีสะเกษ	เทศบาล ๖ (วัดหนองแก้ว)	นาง เอมฤดี ทองพันชั่ง	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ผ่าน /
๕	อบจ.ศรีสะเกษ	กัณฑ์รอมวิทยาคม	นาง จีรวรรณ เทาศิริ	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๖	อบจ.ศรีสะเกษ	กัณฑ์รอมวิทยาคม	นาย ประหยัด แก้วพิลึก	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๗	อบจ.ศรีสะเกษ	กุดเสลาวิทยาคม	นาง พิศมัย เวียงนนท์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๘	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาย กิจวิภู เรืองศรี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๙	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาย คงศักดิ์ แก้วกัณฑ์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๑๐	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	น.ส. นิชากร เทศกุล	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	น.ส. นลินรัตน์ อินตะพันธ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๑๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาง บังอร นิลคำ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน /
๑๓	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาย พิทยา เพชรรัตน์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๑๔	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	น.ส. วิลาสณีย์ ชุกกลีน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๕	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	น.ส. สันติญา แก้วกัณฑ์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๑๖	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาย สุบัญญัติ สุระชาติ	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๑๗	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาย อนุชา บัวเขย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๑๘	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาง อรพินท์ นุเรศรัมย์	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง /
๑๙	อบจ.ศรีสะเกษ	ขุนหาญวิทยาสรรค์	นาย อลงกรณ์ นิลคำ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๒๐	อบจ.ศรีสะเกษ	ดงรักวิทยา	นาง นิศากร ชัยสุวรรณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๒๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ตระกาศประชาสามัคคี	นาย ตระกูล บุญชิต	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๒๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ตระกาศประชาสามัคคี	นาง นภัสกรณ์ ศิลาคำ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๒๓	อบจ.ศรีสะเกษ	ตระกาศประชาสามัคคี	นาง วราภรณ์ แก้วเขี้ยวงาม	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๒๔	อบจ.ศรีสะเกษ	ตระกาศประชาสามัคคี	นาย อาคม คมศรี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๒๕	อบจ.ศรีสะเกษ	ไตรมิตร	น.ส. นภัสวรรณ หลาบสีดา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๒๖	อบจ.ศรีสะเกษ	ไตรมิตร	นาง ศรีวิไล ปราศจาก	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /
๒๗	อบจ.ศรีสะเกษ	ไตรมิตร	น.ส. อมรพิสมัย ศรีดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๒๘	อบจ.ศรีสะเกษ	นาแก้ววิทยา	นาง อรุักษ์ สุระชาติ	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๒๙	อบจ.ศรีสะเกษ	โนนปูนวิทยาคม	นาง ปาณิสรา ร่องเมือง	รอง ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน /
๓๐	อบจ.ศรีสะเกษ	โนนปูนวิทยาคม	นาย อลงกรณ์ บุญเลิศ	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน /
๓๑	อบจ.ศรีสะเกษ	บกวิทยาคม	นาย สมเกียรติ อ่อนคำ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน /

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๓๒	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านปราสาท	น.ส. จุฬารัตน์	บุญเต็ม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๓	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านปราสาท	น.ส. อัมพรพรรณ	โถมภาค	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๓๔	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านปราสาท	นาง อภัสสร	เจริญศิริ	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๓๕	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	น.ส. จริญญา	แก้วแสง	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๓๖	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	นาง เตือนใจ	เรืองฤทธิ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๗	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	น.ส. นิชาภา	พราวศรี	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๓๘	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	นาย วีระ	ชิดชม	รอง ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๙	อบจ.ศรีสะเกษ	บ้านสิริขุนหาญ	นาย สุทัศน์	ชัยสุวรรณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๔๐	อบจ.ศรีสะเกษ	ประชาพัฒนศึกษา	นาง กัลยาวิทย์	เอกวารีย์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๔๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ปรีอใหญ่วิทยบาลลังก์	น.ส. ปรริชาติ	คำหล้า	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๔๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ผักแพววิทยา	น.ส. นิภารัตน์	พันธ์ศิริ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๓	อบจ.ศรีสะเกษ	พรานวิบูลวิทยา	นาง กัญญา	สุภสร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๔๔	อบจ.ศรีสะเกษ	พรานวิบูลวิทยา	นาง รุจิรา	พันธ์ดี	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๔๕	อบจ.ศรีสะเกษ	พรานวิบูลวิทยา	นาง อำพร	ทะหา	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๔๖	อบจ.ศรีสะเกษ	โพธิ์ธาตุประชาสรรค์	นาง ปิยะพันธ์	พิชญ์ประเสริฐ	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๔๗	อบจ.ศรีสะเกษ	โพธิ์ธาตุประชาสรรค์	นาย พงศกรณ์	นามวงศ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๘	อบจ.ศรีสะเกษ	โพธิ์ธาตุประชาสรรค์	นาย พลเดช	พิชญ์ประเสริฐ	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๔๙	อบจ.ศรีสะเกษ	โพธิ์ธาตุประชาสรรค์	นาง สมบัลย์	แก้วงาม	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๕๐	อบจ.ศรีสะเกษ	โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม	นาย ณรงค์ฤทธิ์	แถมคำ	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๕๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ไพรบึงวิทยาคม	นาย คึก	ลูกอินทร์	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๕๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ไพรบึงวิทยาคม	นาย สลาวุฒิ	ดาราช	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๕๓	อบจ.ศรีสะเกษ	เมืองแคนวิทยาคม	นาย พิษณุ	จันทะนาม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๕๔	อบจ.ศรีสะเกษ	เมืองแคนวิทยาคม	นาง รดาธร	ภูมิแสนโคตร	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๕๕	อบจ.ศรีสะเกษ	เมืองจันทร์วิทยาคม	นาง พรรณไพไล	เมืองจันทร์	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๕๖	อบจ.ศรีสะเกษ	เมืองจันทร์วิทยาคม	นาย วิวรรณ	พุดธานี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๕๗	อบจ.ศรีสะเกษ	เมืองจันทร์วิทยาคม	นาง สำเนียง	นามปัญญา	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๕๘	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	น.ส. ณัฐพัชร	ธนาเพ็งจันทร์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๕๙	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	นาย ไม้ดำรงณ์	อินธรรม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๖๐	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	น.ส. วัชรี	ศรีละพันธ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๖๑	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	นาง สุกัญญา	ชะบาราษฎร์บุษย์	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๖๒	อบจ.ศรีสะเกษ	ราชสีไศล	นาง อรทัย	ยุวจิตรากุล	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๖๓	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีแก้วพิทยา	นาง ธันยภัทร	ใจพร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๖๔	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีแก้วพิทยา	น.ส. พิไลพร	มลิรัตน์	รอง ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๖๕	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีแก้วพิทยา	นาย วุฒิพงษ์	องคำตัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๖๖	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีแก้วพิทยา	นาย อภิวิรุณ	โสมมา	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๖๗	อบจ.ศรีสะเกษ	สายธารวิทยา	นาง วัชรา บุญมานพ	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน ✓
๖๘	อบจ.ศรีสะเกษ	สายธารวิทยา	นาง สวัสดิ์วัน พรหมทา	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน ✓
๖๙	อบจ.ศรีสะเกษ	สายธารวิทยา	นาย สำนวน ทองหล่อ	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง ✓
๗๐	อบจ.ศรีสะเกษ	สายธารวิทยา	นาง โสภา บุญศักดิ์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน ✓
๗๑	อบจ.ศรีสะเกษ	หนองถ่มวิทยา	นาง กรรณภรณ์ กิ่งชู	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน ✓
๗๒	อบจ.ศรีสะเกษ	หนองถ่มวิทยา	น.ส. ไพรินทร์ นามวงษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน ✓
๗๓	อบจ.ศรีสะเกษ	หนองหัวประชาสรรค์	น.ส. สุดสายใจ กิ่งทะวงษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง ✓
๗๔	อบต.โนนค้อ	บ้านหนองมะเกลือ	นาง สกุรัตน์ เทนโสภา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง ✓



ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ได้ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่วนผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงให้รับในวันรายงานตัวอบรม

๒. ให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและซีดีพร้อมสำเนาบัตรโดยระบุว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” จากนั้นให้ส่งอีเมลมาที่ local_edu1@hotmail.com โดยระบุว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

๓. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๙๖๖-๙๕๕๕ หรือ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๔, ๔๒๒๙

แบบคำขอให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)

๑.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....วิทยฐานะ.....ตำแหน่งเลขที่.....
สำนัก/กอง/โรงเรียน.....อปท.....อำเภอ.....
จังหวัด.....รับเงินเดือนอันดับ.....อัตรา.....บาท
เป็นผู้ที่เคยเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นเป็นวิทยฐานะ.....
มาแล้ว โดยมีรายละเอียดและผลการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ได้ยื่นขอรับการประเมิน (วฐ.๑) เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
๑.๒ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนามาก่อนแต่งตั้งฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดแล้วโดย
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....หรือหนังสือแจ้งผลการพัฒนาที่.....
เรื่อง.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
๑.๓ ส่งผลงานด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ถึง
สนง.ก.จ.จ. ก.พ.จ.และก.อบต.จังหวัด หรือสนง.เขตพื้นที่การศึกษา(กรณีถ่ายโอน).....
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
๑.๔ ข้าพเจ้าทราบผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : ผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการ) ตามข้อ ๑.๓ ว่าไม่ผ่านการประเมินตามหนังสือที่.....เรื่อง.....
.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
๒.ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้.....สาขา/วิชา.....เรื่อง.....
.....ชั้นเรียน.....
๓.ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่ง.....
และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง ๒ ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอนี้

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

ตำแหน่ง.....วิทยฐานะ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

- มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- ขาดคุณสมบัติ (ระบุ).....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การตรวจสอบและรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นรายนี้ เป็นผู้มีความประพฤติดีตามหลักเกณฑ์และมีผลการประเมินฯ ดังนี้

๑. การประเมินด้านที่ ๑ (วินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.....

๒. การประเมินด้านที่ ๒ (คุณภาพการปฏิบัติงาน) เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ.....

๓. การประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ดังนี้

รายการประเมิน	คะแนนของกรรมการประเมิน			หมายเหตุ
	คนที่ ๑	คนที่ ๒	คนที่ ๓	
๑.ผลการปฏิบัติงาน				
๒.ผลงานทางวิชาการ				
รวมเฉลี่ย				

๔. จากผลการประเมินในข้อ ๓ สมควรจัดให้ข้าราชการครุรายนี้ เข้ารับการพัฒนาในกลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) อยู่ในเกณฑ์ผ่านจากกรรมการ ๒ ใน ๓ คน
 - กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) อยู่ในเกณฑ์ผ่านจากกรรมการ ๑ ใน ๓ คน หรือไม่ผ่านเกณฑ์จากกรรมการทั้ง ๓ คน

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ ชูลิทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็น

.....

ลงชื่อ.....

(นายไกรศักดิ์ วรทัต)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็น

.....

ลงชื่อ.....

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บัญชีแนบท้าย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนคงรักวิทยา
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรมิตร
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนบกวิทยาคม
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท
๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา
๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีอโหฤวิทยบัณูลังก์
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนผั๊กแพ้ววิทยา
๑๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
๑๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
๑๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรมังวิทยาคม
๑๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม
๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
๒๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชไศล
๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา
๒๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
๒๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา
๒๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์